



Tải về PDF

# BÀI CA MÙA ĐÔNG

Trọng Khấn

Bài ca về một mùa đông là bài ca tôi  
Bài ca về một mùa đông là bài ca tôi  
Ngoài kia là một trẻ thơ bị bỏ rơi không  
viết từ đáy lòng. Bài ca về một mùa  
viết bằng máu hồng. Bài ca về một mùa  
biết tự bao giờ. Ngoài kia là một người  
đông tôi muốn hát suốt . cuộc đời tôi. Bài  
đông, mùa đông ấy Chúa vào trần gian. Ngài  
diên lang thang giữa phố chợ ngày đêm. Ngoài  
ca về một mùa đông tôi ấp ủ mãi trong đời  
mang phận hèn lấm than chia sẻ cùng với ai khổ  
kia người mẹ già nua ôm mảnh đời vắng xa người  
tôi như khát vọng mãi chưa hề nguôi khi nỗi  
đau, gánh vác cùng với ai nhọc lao chung kiếp  
con chinh chiến hoài ở nơi miền xa ôm súng



đời đắng cay lệ rơi; tôi ôm bài  
 người xuyên xao, mỏng manh. Ôi đây bài  
 đạn để tiêu diệt nhau. Ôi trên trần



ca đi hát rong cho mọi người.  
 ca tôi hát không bao giờ cùng.  
 gian còn đó nỗi đau phận người.



ĐK: Bài ca mùa đông mãi nhức nhối trong tim tôi từng  
 (Vi trong lòng) tôi có tiếng nói yêu thương của



giờ. Biết đến khi nào, biết đến khi  
 Người: Chúa muốn yêu ta, Chúa muốn yêu...



nào trái tim tôi vỡ tan theo mùa đông.



Vi trong lòng...  
 ...ta nên hạ sinh trong giá lạnh đêm đông.

# Sheet Bài Ca Mùa đông, file .PDF

"Bài ca về một mùa đông là bài ca tôi viết từ đáy lòng"

## \* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bài Ca Mùa đông của tác giả Lm. Trọng Khấn đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

## \* Credit

- Tên sheet nhạc: Bài Ca Mùa đông
- Tác giả: Lm. Trọng Khấn
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/15674-bai-ca-mua-dong>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi  
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Email: [info@truongca.com](mailto:info@truongca.com)

-----

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của [ivoicesoft.com](https://ivoicesoft.com)